
      (ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 
สมัยวิสามัญสมัยที่ 2  คร้ังที่  1 ประจ าปี 2559 

วันอังคารท่ี  13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา  10.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดกรวด 
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รายช่ือผู้มาประชุม 
นายบรรจง  พลอยมี 
นางบุญยืน               ชัยค า 
นายชัยโรจน์            กองราช 
นายสมบูรณ์       อ่ าแจ้ง 
นายเด่นศักดิ์           สายบุญส่ง 
พ.ท.สมศักดิ์         เท่ียงฟัก 
นายปลิม            คล้ายปิ่น 
นายสมศักดิ์       มีปิ่น 
นายจันทร์แรม         สังจัน 
นางสวง              คุ้มอักษร 
นายพะเยาว์            เมฆไหว 
 
ผู้ขาดประชุม 
 - 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
นายสมัย            สายบุญส่ง  
นายบ าเพ็ญ       ทองทวี 
นายณรงค์ฤทธิ์          พรมมา  
นางสาวชะลอม           บุญเช่ือม 
นายทวี  บุญธูป 
นางสาวพรรณพิไล  สาดค า 
นางสาวอารม          คุ้มแสง 
นางสยุมพร          ทาใจ 
นายนวพล          วีริยางกูร 
นายสุขุม   ไทยเก่ง 
นายธวัชชัย           โพธิ์ทอง 
นางพรฉวี          ไทยแท้ 
นายจารึก  วงษ์ปิยมารัตน์ 
 

 

 
ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภา 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 

 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายก 
ท่ีปรึกษานายก 
ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

หัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ 

ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 
บรรจง  พลอยมี 
บุญยืน               ชัยค า 
ชัยโรจน์            กองราช 
สมบูรณ์       อ่ าแจ้ง 
เด่นศักดิ์           สายบุญส่ง 
สมศักดิ์         เท่ียงฟัก 
ปลิม            คล้ายปิ่น 
สมศักดิ์       มีปิ่น 
จันทร์แรม         สังจัน 
สวง              คุ้มอักษร 
พะเยาว์            เมฆไหว 
 
 
 
 
 
สมัย            สายบุญส่ง 
บ าเพ็ญ         ทองทวี 
ณรงค์ฤทธิ์         พรมมา 
ชะลอม              บุญเช่ือม 
ทวี       บุญธูป 
พรรณพิไล  สาดค า 
อารม          คุ้มแสง 
สยุมพร          ทาใจ 
นวพล          วีริยางกูร 
สุขุม   ไทยเก่ง 
ธวัชชัย           โพธิ์ทอง 
พรฉวี          ไทยแท้ 
จารึก  วงษ์ปิยมารัตน์ 
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นางสาวสุพรรณี ไวคง 
นางสาวกิติยา  เศวตเวช 
นายศรีไพร  เกิดมีมูล 
นางสาวจิดาภา วรพงษ์ไพบูลย์ 
นางสาวอังคณา  คงรอด 
นางสาวอรวรรณ  สร้อยมยุรา 
 

จพง.ธุรการ 
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ 
นักวิชาการคอมฯ 

ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการวิเคราะห์ฯ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 

 

สุพรรณี ไวคง 
กิติยา  เศวตเวช 
ศรีไพร  เกิดมีมูล 
จิดาภา วรพงษ์ไพบูลย์ 
อังคณา  คงรอด 
อรวรรณ  สร้อยมยุรา 
 

 

 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายนายบรรจง  พลอยมี  
ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล  ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ กล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่1  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุมให้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดกรวดสมัยท่ี 4 

ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2559  มีผู้ใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความ
ให้เสนอต่อท่ีประชุม 

 ไม่มีผู้ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความอีกถือว่ารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานสภา  3.1 เร่ือง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

โอนลด 
กองส่งเสริมการเกษตร 
แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ัง
งบประมาณไว้  295,000 บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  180,000 บาท 
รวมโอนลด  180,000 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
กองส่งเสริมการเกษตร 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างแพสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ท่ี 1 ขนาด
กว้าง 4.80 เมตร ยาว 4.80 เมตร จ านวนเงิน  180,000 บาท 
รวมโอนเพิ่ม  180,000 บาท 



นายจารึก  กล่าวต่อท่ีประชุมเม่ือวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2559 ได้เกิดเหตุการณ์แพสูบน้ าของ
สถานีสูบบ้านทับใหม่ได้ล่มจมน้ าท าให้แพได้รับความเสียหาย มอเตอร์จมน้ า ตู้คอนโทน
จมน้ า ส าหรับมอเตอร์ และตู้คอนโทนได้น าไปอบซ่อมตรวจเช็คสามารถใช้งานได้
เหมือนเดิม ส าหรับแพได้รับความเสียหายเพราะแพตัวนี้นานมากแล้ว จึงเรียนเพื่อให้
สภาพิจารณา 

รองณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อท่ีประชุมดังท่ีทราบกันว่าเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 แพล่ม ซึ่งได้สอบถาม
ราคาแพอยู่ในราคาประมาณ  180,000 บาท 

เลขานุการสภา กล่าวต่อท่ีประชุม ส าหรับมอเตอร์ ตู้คอนโทน น าไปซ่อมแล้วจะใช้ได้นานหรือเปล่า ถ้า
ต้ังซื้อใหม่จะดีกว่าไหม 

ปลัดเทศบาล กล่าวต่อท่ีประชุม เมื่อ 1-2 วันท่ีผ่านมาท่านนายกสมัยได้พูดคุยกับท่านนายกน้อย 
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะพี้ ว่าถ้าหากมอเตอร์ ตู้คอนโทน หรือแพไม่สามารถจัดซื้อได้
ทัน ท่านจะให้ทางเรายืมมาใช้ก่อนได้ เพราะวังกะพี้มีส ารองอยู่ ซึ่งอยู่ท่ีหมู่ท่ี 4 บ้านวัง
กะพี้ ท่านสมาชิกไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะสูบไม่ทันวันท่ี  5  มกราคม  2560 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในท่ีประชุมหรือไม่ ถ้ามีเชิญสอบถามหรือ
อภิปรายได้   
- ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการโอนงบประมาณในการจัดซื้อจ้างแพสูบน้ า ของสถานีสูบน้ าบ้านทับใหม่
ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 

 

ประธานสภา โอนลด 
  ส านักปลัด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบ ารุงและซ่อมแซม ต้ังงบประมาณ
ไว้ 220,000 บาท คงเหลือ  211,200 บาท ขอโอนลด  3,000 บาท 

 รวมโอนลด  3,000 บาท 
 

 โอนเพิ่ม 
 ส านักปลัด 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เพื่อจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 18.5 นิ้ว 
 รวมโอนเพิ่ม 3,000 บาท 
นายนวพล กล่าวต่อท่ีประชุม เนื่องจากจอเดิมในส่วนของงานธุรการส านักปลัดเสีย ไม่สามารถใช้

งานได้ ซึ่งราคาซ่อมกับราคาซื้อใหม่ เท่ากัน จึงขอโอนลดงบประมาณจัดซื้อใหม่ ใน
ราคา  3,000 บาท 

ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับการจัดซื้อหน้าจอ
คอมพิวเตอร์หรือไม่ ถ้ามีเชิญ 
- ในท่ีประชุมไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการโอนงบประมาณในการจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์  
ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 

นายนวพล  กล่าวขอบคุณต่อสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภา มีท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งท่ีประชุมหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล กล่าวต่อท่ีประชุมขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าสัปดาห์นี้มีงานเต็มท้ังสัปดาห์ 
 เช้านี้ก็ประชุมสภา  บ่าย 2 โมง ประชุมเตรียมงานอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี ส าหรับอ าเภอ

เคล่ือนท่ีก็จะใช้แรงงานกองช่างในการขนโต๊ะ เก้าอี้ 
 วันท่ี  14  ประชุม อปท.สัญจรที่เทศบาลต าบลงิ้วงาม ก็จะมีท่านนายก ประธานสภา 

ปลัด ช่าง คลัง  
 วันท่ี  15 อ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี ท่ีวัดเนินโพธิ์ เริ่มเวลา  09.00 น. ซึ่งทางอ าเภอไม่มี

งบประมาณ ทางเทศบาลต้องดูแล เทศบาลมีเงินงบประมาณท่ีต้ังในเทศบัญญัติ 
10,000 บาท ตามโครงการเทศบาลต าบลหาดกรวดเคล่ือนท่ี 

 วันท่ี 16 เวลาประมาณ 09.00 น. คณะศึกษาดูงานอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เข้ามา
ศึกษาดูงานท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าน ซึ่งได้ขอใช้สถานท่ีคือห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลหาดกรวด เข้ามาต้ังแต่ 15 เขาไปดูงานท่ีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
แล้ว 16 มาดูงานของเรา ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกด้วยนะค่ะ วันท่ี 15 และ 16 
ส าหรับวันท่ี 15 อ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี ถ้าถามอ าเภอว่าการแต่งกายแบบไหน อ าเภอก็จะ
ตอบว่าเครื่องแบบกากี แต่อ าเภอไม่เคยแต่งมา รอบนี้เราก็จะไม่ถาม เราก็จะแต่งกาย
ชุดไว้ทุกข์ 

 ส าหรับวันท่ี 17 คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเชียงใหม่ โครงการของเขาขออนุญาตใน
วันหยุดราชการ ก็จะแจ้งในท่ีประชุมเท่านี้ค่ะ 

 
ประธาน กล่าวต่อท่ีประชุมได้สอบถามในท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกล่าว

ปิดประชุม 
ประธานฯ มีท่านใดจะสอบถามท่ีประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 
                                    
 
 
   ลงช่ือ   ชัยโรจน์  กองราช      ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นายชัยโรจน์  กองราช) 
                                                     เลขานุการสภา 

    ลงช่ือ    บรรจง  พลอยมี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายบรรจง  พลอยมี) 
          ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด    

                            


